



Thư Ngỏ

Tết nhân ái - 2025

Kính gửi: Quý CMHS; các thầy cô giáo trường THCS TT Trâu Quỳ; các em học sinh yêu quý!

Xuân Ất Ty đang đến gần, thực hiện Kế hoạch số 318/KH-UBND huyện Gia Lâm về việc tổ chức Hội chợ “Tết Nhân ái” - Xuân Ất Ty năm 2025 tại trường Tiểu học Trung Thành vào ngày 20/01/2025 – do Hội Chữ thập đỏ Huyện Gia Lâm chủ trì. Mục tiêu của chương trình sẽ tặng quà cho 1000 đối tượng là người già cô đơn, trẻ em mồ côi đang nhận trợ cấp hàng tháng của Hội CTĐ và những người dễ bị tổn thương trong cuộc sống. Mỗi phần quà trị giá tối thiểu 500.000đ với hình thức **“Gian hàng không đồng”** và các hoạt động miễn phí khác tại Hội chợ như cắt tóc, tặng chữ thư pháp...

Truyền thống tương thân, tương ái của CMHS, CB, GV, NV và HS nhà trường đã được minh chứng qua Tết Giáp Thìn- 2024 là một **“gian hàng không đồng”** với 1000 chiếc bánh chưng. Xuân Ất Ty năm nay, Hội CTĐ đồ huyện tiếp tục gửi trọn niềm tin vào tấm lòng nhân ái của CMHS, CB, GV, HS nhà trường bằng **“Gian hàng không đồng”** với 1000 xuất quà-mỗi xuất 2kg gạo nếp, nhằm tiếp tục phát huy tinh thần nghĩa cử cao đẹp của người dân TT Trâu Quỳ và chúng ta cũng tiếp tục có những hành động, những trải nghiệm thực tế làm những bài học quý giá để giáo dục, lan toả những nghĩa cử cao đẹp đến học sinh và cộng đồng, góp phần từng bước hình thành và phát triển nhân cách tốt đẹp cho học sinh, đồng thời sưởi ấm một phần cho những người kém may mắn nhân dịp Tết đến Xuân về.

Để thực hiện thành công kế hoạch trên, Ban tổ chức rất mong tập thể CB, NV nhà trường, CMHS, quý mạnh thường quân và các em học sinh tiếp tục phát huy truyền thống cao đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, “Thương người như thể thương thân” để ủng hộ, hỗ trợ chương trình về mặt tài chính trên tinh thần tự nguyện giúp Ban tổ chức có đủ điều kiện hoàn thành kế hoạch đã xây dựng, góp phần nhỏ bé của mỗi cá nhân giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có được một cái Tết ấm áp, ngọt ngào, hạnh phúc hơn nhân dịp Xuân Ất Ty 2025.

Mọi sự hỗ trợ, tài trợ xin gửi về địa chỉ:

* Với tập thể CB, GV, NV và các mạnh thường quân: Đồng chí Đỗ Thị Hồng Bích-CTCD nhà trường hoặc STK: **0350110885009** Ngân hàng MB, Chủ TK: Đỗ Thị Hồng Bích.

* Với CMHS và HS xin gửi qua GVCN các lớp tổng hợp rồi chuyển về Công đoàn nhà trường.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 06/01/2025 đến 12/01/2025.

Mọi đóng góp của quý vị, chúng tôi sẽ công bố công khai trong cuộc họp phụ huynh, trên trang Website của nhà trường.

Chúng tôi luôn trân trọng, biết ơn và ghi nhận **“Những tấm lòng vàng”** của các tổ chức, cá nhân chung tay ủng hộ và giúp đỡ cho Chương trình.

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban đại diện CMHS

Phạm Phương Thanh



Đỗ Thị Hải Yến

“Một hành động từ thiện nhỏ bé không làm thay đổi cả thế giới nhưng nó có thể làm thay đổi thế giới của một người”